

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

ตามที่ได้มีประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แก้ไขแนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ฉบับลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้ประกาศให้ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเป็นผู้ครองตำแหน่งอยู่ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนผลงาน/ ผู้ร่วมดำเนินการ
นางสาววราภรณ์ สอิ่งแก้ว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๕) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร บุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๕) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร บุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	ผลงานเรื่อง “ การบริหารโครงการฝึกอบรม การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๓๘ - ๔๐ (รูปแบบออนไลน์)” ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน “การพัฒนาระบบบันทึกฐานข้อมูล การพัฒนาทักษะ สมรรถนะของ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม อย่างน้อย ๑๐ วัน หรือ ๖๐ ชั่วโมง ต่อคนต่อปี”	สัดส่วน : ๘๐% นางแสงวี สุวรรณล้วน ๒๐%

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานจัดทำผลงานตามที่ได้เสนอเค้าโครงเรื่อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานมายังกลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล และหาก ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วง สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และหากพบว่าข้อทักท้วง มีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป แต่ถ้า ตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้น เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศศิกานต์ เย็นเยือก)

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

ศศิกานต์ คัด/ทาน